

CÔNG TY TNHH TM & ĐT
VINA REAL
Số: /CV-VNR2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2018

Kính gửi: QUÝ ĐỐI TÁC

Đầu tiên, Vinareal Group xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời may mắn và thành công.

Vinareal Group Thành lập năm 1994. Với 14 năm kinh nghiệm trong nghề và là một trong những công ty hàng đầu hiện nay tại TP Nha Trang kinh doanh chuyên ngành mở rộng các dịch vụ về bất động sản như: đầu tư, phân phối, kinh doanh, thiết kế, xây dựng địa ốc, pháp lý, thẩm định giá... tại Nha Trang – Khánh Hòa nói riêng và các thành phố lớn như : Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong năm 2017 Chúng tôi vinh dự là đơn vị duy nhất của miền trung đạt giải 07 Sàn Giao Dịch Bất Động Sản hàng đầu của Việt Nam.

Hiện nay, hệ thống kinh doanh bất động sản chúng tôi có hơn 10.000 thông tin và trên 50 dự án hợp tác phân phối trên toàn quốc với quy mô phát triển với hơn 500 chuyên viên BĐS và CTV... Với tiêu chí hoạt động mang lại lợi ích, đảm bảo quyền lợi và hiệu quả cho các bên tham gia: Chủ đầu tư – khách hàng và công ty, Vinareal luôn nỗ lực là địa chỉ tin cậy và là lựa chọn hàng đầu của khách hàng, chủ đầu tư, các công ty kinh doanh trên toàn quốc trong lĩnh vực Bất Động Sản. Bởi chúng tôi tâm niệm rằng, sự thành công của quý đối tác sẽ là sự thành công của chính chúng tôi.

Tiếp nối sự thành công và được sự tin tưởng của Quý Khách hàng, Vinareal tiếp tục trở thành Chủ đầu tư chủ lực phân phối tại các dự án là sản phẩm tiên phong của Vinareal Group trong phân khúc bất động sản tầm trung cấp, những tổ hợp khu đô thị khép kín đáng sống, đáp ứng đầy đủ và tốt nhất cho nhu cầu của cư dân. Dự

án được quy hoạch hiện đại, chất lượng, thiết kế sang trọng, kết hợp hài hòa cùng không gian xanh rộng lớn, cảnh quan đẹp mắt, mang đến không gian sống trong lành, thoáng đãng cho cư dân.

Vinareal Group xin gửi lời mời hợp tác đến Quý đối tác quan tâm và mong muốn hợp tác cùng chúng tôi để cùng thực hiện phân phối 03 khu vực VINAREAL GROUP triển khai trong năm 2019 một mảng chiến lược của chúng tôi trong thời gian tới.:

1. Phía Bắc NT : Đô Thị vệ tinh đất nền Ninh Hòa 270 tr/nền.

2. Phía Tây NT: Đất nền 600 triệu/nền

3. Phía Nam NT: Đô thị vệ tinh đất nền Cam Ranh 290 triệu/nền

Chúng tôi cam kết luôn dành cho quý đối tác các sản phẩm / dịch vụ cùng chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu cao và nhiều ưu đãi khác. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, Vinareal Group rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác.

Mọi hình thức hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:

- Công Ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Vinareal
- Lô 62A, Lô 63 Phong Châu, Phường Phước Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline liên hệ: 0258.656.5555

Xin chân trọng cảm ơn!

Quý đối tác có nhu cầu vui lòng gửi thông tin về mail info@catloireal.com hoặc đăng ký trực tiếp tại đây chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 24h làm việc!